

# Đồng hành xây dựng nông thôn mới



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần củng cố địa phương thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vừa qua, Ban CHQS huyện Đông Hưng đã huy động 45 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân và nhân dân thôn

Phan Thanh, xã Nguyễn Xá thi công đoạn đường giao thông nội đồng thuộc cánh đồng Gò Chùa. Đoạn đường có chiều dài 50m, bề rộng mặt đường 3,5m, dày 14cm theo tiêu chí đường giao thông nội đồng. Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện chia sẻ: Cùng với hỗ trợ lương thực, Ban CHQS huyện còn hỗ trợ toàn bộ kinh phí làm đường trị giá 25 triệu đồng. Dù chỉ là phần nhỏ bé của LLVT huyện đóng góp xây dựng NTM của địa phương

nhưng cũng là niềm vui của bà con nhân dân, là động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đồng hành cùng với nhân dân xây dựng NTM.

Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện. Các đơn vị LLVT tỉnh, huyện đã tích cực vào cuộc bằng những công trình, việc làm thiết thực, hiệu quả giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí.

dựng NTM, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã hiến trên 125.000m<sup>2</sup> đất, tham gia 62.560 ngày công lao động, ủng hộ trên 245 tấn xi măng và trên 12 tỷ đồng làm nhà văn hóa, đường giao thông NTM... Có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh về tầm quan trọng, chủ trương, quan điểm, các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, từ đó, phong trào thực sự thấm sâu vào nhận thức và hành động, nâng cao tinh tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, cơ quan quân sự các huyện, thành phố xây dựng nghị quyết chuyên đề thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; đồng thời, tích cực vào cuộc bằng những công trình, việc làm thiết thực, hiệu quả giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí.

Theo đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Trong giai đoạn đầu thực hiện phong trào, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã đồng hành với địa phương thực hiện các tiêu chí khó, tiêu chí liên quan đến kinh phí như: xây dựng đường

**“** Tham gia xây dựng NTM được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị thời bình, là việc cần làm của quân đội bởi nó tác động rất lớn đến nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh. Thái Bình là điểm sáng của cả nước trong phong trào xây dựng NTM. Ở mỗi địa phương, mỗi công trình, phần việc đều để lại dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

(Đại tá Kiều Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

giao thông, thủy lợi nông thôn, nhà văn hóa và các công trình xã hội hóa. Gần với đó là đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội thông qua việc quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội... Không những thế, LLVT tỉnh còn tích cực phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách xã hội, hoạt động "Đến ăn đáp nghĩa"; phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, góp phần thực hiện các tiêu chí "mềm" trong xây dựng NTM. Năm 2017, LLVT tỉnh đã phối hợp với các lực lượng vận động thu hồi 95 súng các loại, 14 quả bom, 14 lựu đạn, min, 828 viên đạn các loại, 1kg thuốc nổ, 122 kíp nổ, 4,4m dây cháy chậm, hơn 300 vũ khí thô

## ► Xuất khẩu lô thịt lợn đầu tiên theo đường chính ngạch



(nhandan.com.vn) Lô hàng thịt lợn đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được Tập đoàn Mavin xuất khẩu sang nước ngoài. Đây là lô sản phẩm thịt heo sạch từ nguồn, an toàn về sinh tuyệt đối và có thể truy xuất được nguồn gốc. Thông tin này của doanh nghiệp được đưa ra tại "Lễ công bố xuất khẩu thịt heo thành công và ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản" được tổ chức chiều 25/6, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tầm, thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo và thực hiện tái cơ cấu hiệu quả, trong đó có chăn nuôi. Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên khắp thế giới đạt tăng trưởng cao. Việt Nam đã có xuất khẩu mật ong, thịt gà, lợn sữa và các sản phẩm trứng. Tuy nhiên, trong chăn nuôi, lợn là ngành chiếm thị phần 60% giá trị toàn ngành chăn nuôi, sau đó đến gia cầm, bò và sản phẩm khác. "Điều trăn trở là làm sao chăn nuôi phát triển, không chỉ bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) mà còn hướng đến xuất khẩu bằng con đường chính ngạch vì năng lực sản xuất chăn nuôi đã vượt quá nhu cầu trong nước. Không những đáp ứng được ATTP, lượng hàng xuất khẩu bằng con đường chính ngạch, ví dụ phải giải cứu thịt lợn năm trước" - Thứ trưởng Vũ Văn Tầm chia sẻ.

Để khắc phục những vấn đề trên, Thứ trưởng Vũ Văn Tầm cũng cho rằng, trong chiến lược tái cơ cấu, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, trong đó chú trọng lĩnh vực chăn nuôi. Thời gian qua, nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Tập đoàn Mavin đã đầu tư, xây dựng các chuỗi liên kết, từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã tiến hành tổ chức lại liên kết các hộ thành tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn kết trong chuỗi sản phẩm hiệu quả và có giá trị cao.

## ► Doanh nghiệp chế biến điều chặt vật vì thiếu nguyên liệu



(vtv.vn) Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, hiện tình của máy chế biến hạt điều trong nước đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn về nguồn nguyên liệu.

Phần lớn các nhà máy đã bán hết nhân điều trong 5 tháng đầu năm, lượng nhân điều cho xuất khẩu không còn nhiều. Cục Xuất nhập khẩu dự báo, giá xuất khẩu nhân điều của Việt Nam có khả năng sẽ phục hồi trở lại trong thời gian tới, do nhu cầu cuối năm tăng và nguồn cung hạn hẹp. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, ngành điều Việt Nam đang bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Đây là cây công nghiệp duy nhất đã bị giảm diện tích, từ mức 440.000ha vào năm 2008 đến nay chỉ còn 300.000ha. Nếu diện tích trồng điều tiếp tục suy giảm, Việt Nam sẽ phải lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Nhằm tạo động lực cho công nghiệp phát triển đối với địa phương không có nhiều thế mạnh, Kiến Xương lấy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ ưu tiên số một, tạo đòn bẩy cho kinh tế đi lên.

Ông Nguyễn Cao Song, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương khẳng định: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là "liều thuốc đặc hiệu" để thu hút các nhà đầu tư đến với Kiến Xương, chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Để tạo sự đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện đã lựa chọn những cán bộ có chuyên môn vững, trách nhiệm cao làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện. Các bộ thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh được niêm yết công khai tại Trung tâm để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và giám sát quá trình thực hiện. Việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn bảo đảm rút ngắn thời gian, đúng quy định pháp luật, người dân và doanh nghiệp không phải đi nhiều đầu mối, không bị phiền hà, sách nhiễu. Hết năm 2017, Kiến Xương đã rút ngắn

# Kiến Xương Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh



Đây chuyên sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao.

30% thời gian giải quyết và cắt giảm 10% thủ tục hành chính. Huyện cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ rút ngắn 50% thời gian giải quyết và hủy bỏ tất cả các thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Văn Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Những năm qua, Kiến Xương tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế

với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống điện, đường giao thông trên địa bàn huyện đều được hoàn thiện đảm bảo được lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao lưu buôn bán.

Hiện nay Kiến Xương có trên 300 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng, may mặc, nông nghiệp, nước sạch và dịch vụ, thương mại tổng hợp... Các doanh nghiệp đều được UBND huyện tạo điều kiện để tiếp cận và

sử dụng đất ổn định. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao (MXP) cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục giao đất cho doanh nghiệp đầu tư được huyện Kiến Xương triển khai nhanh chóng, thuận lợi đã giúp cho dự án của Công ty sớm đi vào sản xuất.

Có được sự đánh giá cao của doanh nghiệp như vậy, thời gian qua, Kiến Xương chủ động xây dựng

kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trong đó ưu tiên dành quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách trong việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Quốc Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện cho biết: Năm 2016, Kiến Xương đã thực hiện giải phóng mặt bằng cho 34 dự án với diện tích gần 17ha; năm 2017 huyện giải phóng mặt bằng 260ha phục vụ mở rộng cụm công nghiệp cũ và quy hoạch 4 cụm công nghiệp mới. Việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng được công khai, minh bạch từ chủ trương chính sách đến cơ chế vận hành của từng doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ và giao đất cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án.

Kiến Xương cũng triển khai nhiều chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn huyện. Khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp

## TIỀN HẢI

# Tập trung sản xuất vụ mùa

Vụ mùa năm nay, huyện Tiền Hải phân đầu gieo cấy 10.300ha, cơ cấu gồm nhóm giống lúa chất lượng cao 40% và giống năng suất cao chiếm 60% diện tích. Hiện nay, nông dân trong huyện đang tích cực đẩy nhanh tiến độ làm đất, bảo đảm thực hiện đúng cơ cấu giống, thời vụ theo kế hoạch đề ra.

Từ sáng sớm, những chiếc máy cày công suất lớn tại cánh đồng xã Nam Chính đã hối hả bừa ngà, đẩy nhanh tiến độ làm đất phục vụ bà con nông dân sản xuất vụ mùa. Ông Bùi Văn Tuyển, thôn Hữu Vi Nam cho biết: Năm nay được mùa lúa xuân nên

bà con rất phấn khởi, gặt đến đâu nông dân tích cực huy động máy móc bừa ngà đến đó, bảo đảm sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch của địa phương. Vụ mùa năm nay gia đình tôi gieo cấy 6 sào, chủ yếu là giống BC15. Bước vào vụ sản xuất, gia đình đã chuẩn bị gieo mạ, phân bón, sẵn sàng gieo cấy theo chỉ đạo của HTX. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời tiết năm nay không thuận nên cần thực hiện đúng thời gian làm đất để gieo cấy, tránh khi lúa đang trở bông gặp mưa bão dẫn đến mất mùa.

Không chỉ có nông dân xã Nam Chính mà các địa phương trong huyện Tiền

Hải đã và đang tích cực tuyên truyền, chỉ đạo nông dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ do tỉnh, huyện đề ra trong sản xuất. Ngoài ra, các HTX đã tổ chức cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc giống, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho bà con nông dân, nhằm hạn chế không mua phải hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Ông Trần Văn Huyền, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Phú cho biết: Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ mùa đề ra, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực ra đồng làm đất theo đúng lịch của đề án. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác

Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo các thôn huy động nhân lực gia cố bờ vùng, bờ thửa, kiểm tra hệ thống mương tưới, điều tiết nước hợp lý, chống xâm nhập mặn, bảo đảm đủ nước phục vụ máy làm đất. HTX chủ động duy tu, bảo dưỡng để vận hành tốt 2 trạm bơm có công suất 8.400m<sup>3</sup>/h. Thực hiện chỉ đạo của xã, các chủ máy cày đã thống nhất làm đất tại các vùng đồng thời đưa ra giá làm đất hợp lý, tránh tình trạng đẩy giá lên cao nhằm phục vụ tốt để bà con nông dân yên tâm sản xuất.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ mùa đề ra, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực ra đồng làm đất theo đúng lịch của đề án. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác

công trình thủy lợi huyện và các HTX tu sửa máy bơm, hệ thống kênh mương, chủ động điều tiết nước trên hệ thống để thuận lợi cho khâu làm đất. Khuyến cáo nông dân tăng cường bón vôi, chế phẩm vi sinh để gốc rễ nhanh phân hủy, vệ sinh đồng ruộng nhằm tiêu diệt mầm sâu bệnh từ vụ xuân lây lan sang. Huyện đã huy động khoảng 188 máy làm đất để nâng, 1.054 máy cày tay phục vụ bà con nông dân. Yêu cầu các HTX chú trọng thực hiện tốt các khâu dịch vụ như: cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất cho nông dân. Tích cực phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật giúp nông dân nắm vững quy trình canh tác, ứng phó với biến đổi khí hậu chủ động trong sản xuất. Các địa phương cần

phát huy công tác tuyên truyền của các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ... đến hội viên thực hiện nghiêm lịch thời vụ, hạn chế thấp nhất xuống đồng gieo cấy lúa

mùa muộn gây khó khăn trong công tác điều hành sản xuất. Đồng thời, ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng phân bón cho nông dân bảo đảm chất lượng, kịp thời vụ. Thực hiện vùng

sản xuất hàng hóa có hiệu quả theo mô hình cánh đồng lớn, chủ động tìm kiếm đối tác thu mua nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông dân.

**MẠNH THẮNG**



Nông dân Tiền Hải tập trung sản xuất vụ mùa.